

## มท.2ลงพื้นที่เมืองคอนลดอุบัติเหตุบนถนน

ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันก่อน นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย หรือ มท.2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนกลไกลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากจังหวัดสู่อำเภอและตำบล โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมี นายราชิด สุดพุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒน์กุลเทพ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ภายหลังการร่วมประชุม นายนิพนธ์ รมช.มหาดไทย และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการกล้อง CCTV ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่มีการติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช ที่สามารถแก้ไขปัญหาจราจรและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเกิดจากร่วมมืออย่างจริงจังของทุกภาคส่วนที่ภายใต้กระบวนการคิดที่ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาอย่างลึกซึ้ง

หรือ Design Thinking มีการคิดนอกกรอบและลงมือทำ หรือที่เรียกว่าการปฏิบัติงาน 3 ด้าน คือ ด้านครอบครัว ด้านโรงเรียนและด้านชุมชน ออกให้ความรู้แก่ชุมชน นอกจากนี้มีการบรรจุหลักสูตร พ.ร.บ.จราจร 10 ชั่วโมงต่อภาคเรียน ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของประเทศ โดยเจ้าหน้าที่



ตำรวจจราจรจะเป็นผู้เข้าไปสอนความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจร 10 ชั่วโมงต่อภาคเรียนในสถานศึกษา และมีการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างครอบคลุม ส่งผลให้ไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและจำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุก็ลดลงเป็นจำนวนมาก

นายนิพนธ์ รมช.มหาดไทย กล่าวว่า ประเทศไทยอยู่ในลำดับต้น ๆ ของโลกที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนสูง และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย โดยในแต่ละปีอุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อ

การพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ศูนย์ความปลอดภัยบนท้องถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งถือเป็นตัวอย่างในการลดการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างน่าพอใจ โดยวิธีที่กรมฯเอาชมนการ มาตรการในการนำเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนำไปสู่การลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย ซึ่งการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนได้มุ่งเป้าลงไปที่ระดับตำบล หรือในท้องที่ที่ท้องถิ่นมากขึ้น เป็นโมเดลที่สอดคล้องกับนโยบายเรื่อง "ตำบลขับขี่ปลอดภัย" เพราะถ้าทำอย่างนี้ได้

ในทุกจังหวัด เชื่อว่าจะลดความสูญเสียบนท้องถนนลงได้จำนวนมาก ที่ผ่านมามีความสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนปีหนึ่งกว่า 22,000 ราย พิกัดอีกกว่า 40,000-50,000 ราย นอกจากนี้ยังสูญเสียทรัพย์สิน และค่ารักษาพยาบาลในแต่ละปีมหาศาล หากนับถอยหลังช่วง 15 ปีที่ผ่านมา คนไทยสูญเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุบนท้องถนน 3-4 แสนราย นับว่าเป็นจำนวนมาก และหากทุกฝ่ายร่วมมือแก้ไข คงไม่ยาก เพราะฉะนั้นการเดินทางมาครั้งนี้เป็นการเริ่มขับเคลื่อนเรื่อง "ตำบลขับขี่ปลอดภัย" อย่างจริงจังทั่วประเทศ.

# ธุรกิจโรงแรมอ่วม จ่อถล่มทลาย คุมเข้ม'โฮมแชร์'

กรุงเทพธุรกิจ ● สมาคมโรงแรมไทย "ทีเอชเอ" จ่อหารือมหาดไทย ออกกฎคุมตลาดที่พักให้เช่าระยะสั้น หรือ โฮมแชร์ จัดแจงประกอบการเหมือนโรงแรม หลังแห่ขายบนแพลตฟอร์ม"แอร์บีแอนด์บี" ซึ่งลูกค้าโรงแรม เผชิญภาวะโอเวอร์ซัพพลาย ขณะแอร์บีแอนด์บี เผยปี 61 ต้นสร้างรายได้ 3.38 หมื่นล้านสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นในไทย

ธุรกิจโรงแรมไทยกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้าน ทั้งแลนด์สเคปการแข่งขันที่เปลี่ยนไป ไม่ได้มีแค่โรงแรมและรีสอร์ตทั่วไป แต่ยังมีตลาดที่พักให้เช่าระยะสั้น

อ่านต่อหน้า | 4

## ต่อจากหน้า 1

### ธุรกิจ

(Short-Term Rental) เข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาดต่อเนื่อง อาศัยการทำตลาดผ่านเจ้าของแพลตฟอร์มจองที่พักออนไลน์ต่างๆ เช่น แอร์บีแอนด์บี (Airbnb) ส่งผลให้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยน นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ธุรกิจหลายเช็กรต้องเจอเหมือนกันอย่างปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และเงินบาทแข็งค่า กระเทือนต่อการบินรายได้ของท่องเที่ยวไทยที่มีรัฐบาลตั้งเป้ารายได้ตลาดต่างประเทศ 2.04 ล้านล้านบาท จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 39.8 ล้านคน ขณะที่ปี 2563 ตั้งเป้า 2.22 ล้านล้านบาท จากจำนวน 41.8 ล้านคน

ด้าน นางสาวศุภวรรณ ทัศนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) กล่าวว่า สมาคมฯ ได้ทำหนังสือขอเข้า

หารือกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับประเด็นแนวทางแก้ไข ปัญหาของภาคธุรกิจโรงแรมในไทย สถานการณ์การแข่งขันจากทั้งซัพพลายที่พักและโรงแรมที่ขยายตัวมากขึ้น ภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน รวมถึงตลาดที่พักให้เช่าระยะสั้นที่มีการเสนอขายห้องพักผ่านแพลตฟอร์มจองห้องพักออนไลน์ต่างๆ อาทิ แอร์บีแอนด์บี (Airbnb) และอื่นๆ ซึ่งกำลังขยายตัว

"ยืนยันว่าสมาคมฯ ไม่ได้ต้องการให้ห้ามการขายที่พักให้เช่าระยะสั้นในไทย แต่อยากให้ภาครัฐออกกฎระเบียบมาบังคับใช้เพิ่มเติมอย่างชัดเจน เช่น ให้ผู้ประกอบการที่พักให้เช่าระยะสั้นมาลงทะเบียนจดทะเบียนกับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอใบอนุญาตประกอบการอย่างถูกต้อง ให้เหมือนกับกรณีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ส่วนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ อยากให้ผู้ประกอบการที่พักให้เช่าระยะสั้นแจ้งเลขที่ใบอนุญาตด้วย"

### จี้รัฐรวมตัวเลขที่พักในไทย

ทั้งนี้ สมาคมฯ ยังต้องการให้กระทรวงมหาดไทย รวบรวมตัวเลขจำนวนที่พักทุกรูปแบบในไทย ครอบคลุมโรงแรมที่จดทะเบียน ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย รวมถึงจำนวนที่พักให้เช่าระยะสั้น ซึ่งกระจายไปในหลายๆ เมืองท่องเที่ยว โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีมากกว่า 2.1 หมื่นแห่งแล้ว

นางสาวศุภวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับตลาดโรงแรมไทยปี 2563 มองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการทำธุรกิจ แม้แนวโน้มจะไม่ลดลงเมื่อเทียบกับปีนี้ แต่ก็ได้เติบโตมากขึ้น เพราะได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลกโดยตรง นักท่องเที่ยวต่างชาติระมัดระวังการใช้จ่าย

เหมือนกับสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยปีนี้ที่เติบโตเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

### คาดอัตราเข้าพักปี63ไม่เกิน75%

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าโรงแรมทั่วไทยจะมีอัตราเข้าพักเฉลี่ยในปีหน้าไม่เกิน 70-75% เพราะตลาดโรงแรมแข่งขันสูง จากปัจจัยห้องพักล้นตลาด (โอเวอร์ซัพพลาย) และยังคงจับตาดูแนวโน้มการเข้าพักและท่องเที่ยวในไทย โดยเฉพาะช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวหรือโลว์ซีซั่นว่าจะยังประคองตัวกันได้น้อยแค่ไหน

"ธุรกิจโรงแรมจึงต้องปรับตัวรับมือในทุกด้าน โดยเฉพาะการคุมต้นทุน ต้องรัดเข็มขัดให้แน่น เพราะเศรษฐกิจโลกและการแข่งขันในปีหน้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย นอกจากนี้ยังไม่แนะนำให้ลงทุนพัฒนาโรงแรมใหม่ เพราะมองว่าไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสม"

### "บาทแข็ง" ฉุดรายได้โรงแรม

ส่วนประเด็นค่าเงินบาท ธุรกิจโรงแรมก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากธุรกิจท่องเที่ยวอื่นๆ จึงไม่อยากเห็นเงินบาทแข็งค่าไปมากกว่านี้ เพราะทำให้ราคาห้องพักและสินค้าท่องเที่ยวไทยแพงในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นผลให้โรงแรมต่างๆ ต้องแข่งขันแย่งลูกค้ากันรุนแรงขึ้น

### แอร์บีแอนด์บีชี้ดันหมื่นล.สู่ท้องถิ่น

ก่อนหน้านี้ นางมิช โภทท์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอร์บีแอนด์บี (Airbnb) กล่าวว่าการประชุมร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลในหลายภาคส่วนและผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ได้นำเสนอแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลการเช่าที่พักระยะสั้นในไทย

ได้แก่ 1.การลงทะเบียนที่พักให้เช่าด้วยระบบออนไลน์ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 2.การออกกฎระเบียบที่มีความแตกต่าง

กันตามลักษณะประเภทของที่พักให้เช่าระยะสั้น

3.การสร้างกฎระเบียบครอบคลุมและสามารถเข้าถึงได้ ทั้งอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กำหนดนโยบายและผู้ที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อออกกฎระเบียบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด และ 4.การมีบทลงโทษที่เป็นธรรม สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

นอกจากนี้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมามีแอร์บีแอนด์บีได้เปิดเผยผลสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระบุว่า เจ้าของที่พักและผู้เช่าพักแอร์บีแอนด์บีในไทยได้สร้างรายได้มากกว่า 3.38 หมื่นล้านบาทสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นในปี 2561